

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือขอแนะนำฉุกเฉินทางการแพทย์ใดๆ ท่านต้องโทรแจ้ง 191 หรือเบอร์โทรให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในทันทีก่อนที่จะใช้บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางการแพทย์ หรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ใดๆ ผ่านการบริการ/สินค้านี้ ทั้งนี้ การบริการ/สินค้านี้ไม่ได้มีไว้ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอแนะนำฉุกเฉินทางการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์โดยแพทย์แต่อย่างใด

เงื่อนไขทั่วไป

ท่านต้องดำเนินการอ่าน และศึกษาวิธีการใช้งานซึ่งการบริการ/สินค้านี้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การบริการ/สินค้านี้ (รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า การบริการ และตัวเลือกการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/สินค้า) (ทั้งนี้ เรียกรวมว่า “การบริการ/สินค้า”) ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เอ ดับเบิลยู พี/บริษัท/ของบริษัทฯ”) และวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย (“เงื่อนไข”) นั้นมีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการการบริการ/สินค้า (“ท่าน/ของท่าน”) รับทราบก่อนที่จะใช้งานการบริการ/สินค้า

ท่านสามารถใช้การบริการ/สินค้าได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ยอมรับโดยชัดแจ้งซึ่งเงื่อนไขนี้แล้วเท่านั้น และหากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่าท่านไม่สามารถใช้การบริการ/สินค้านี้ได้ ทั้งนี้ ท่านตกลงว่า ท่านได้ตกลงในเงื่อนไขแล้วหากท่านเริ่มใช้งานซึ่งการบริการ/สินค้า ทั้งนี้ ท่านได้รับทราบและตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขได้ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเงื่อนไขอย่างใดๆ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผ่านการบริการ/สินค้าของบริษัทฯ และหากท่านยังคงใช้การบริการ/สินค้าต่อไปอีก ถือว่าท่านได้ตกลง ยอมรับ และผูกพันในบรรดาเงื่อนไขใหม่ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความนั้นในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการดัดแปลง ปรับลด หยุดการเชื่อมต่อ ถอดถอน หรือหยุดการใช้งานในการบริการ/สินค้า ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการบริการ การใช้งาน หรือข้อมูลใดๆ จากบริการ/สินค้านี้ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถได้รับสิทธิ์ในการใช้การบริการ/สินค้าเพียงเท่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้สิทธิ์อื่นๆ แก่ท่านภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ การบริการ/สินค้านี้มีไว้เพื่อใช้ใช้สิทธิ์ มิได้มีไว้เพื่อขาย ซึ่งสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้งานนั้นไม่ถือว่าการโอนซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของในการบริการ/สินค้า และเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ถือว่าการขายซึ่งสิทธิ์ใดๆ ที่บริษัทฯ มีต่อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และสิทธิ์ของบริษัทฯ บนการบริการ/สินค้านี้ สามารถมีการทดแทน หรือเพิ่มเติมสิทธิ์ที่ปรากฏตามเงื่อนไขฉบับนี้ได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู ที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการใช้งาน

การบริการ/สินค้านี้ไม่ได้มีไว้ในทางการค้า เป็นการใช้งานและให้ข้อมูลเพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และท่านจะต้องไม่ใช้การบริการ/สินค้านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้งาน การเข้าใช้การบริการ/สินค้า หรือการให้การบริการของการบริการ/สินค้าโดยบริษัทฯ จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ต่อไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ การใช้งานของท่านเกี่ยวกับการบริการ/สินค้านี้ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าท่านนั้นผ่านเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด และเหมาะสมที่จะใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านตกลงว่า ท่านเป็นผู้ควบคุมและใช้การบริการ/สินค้าด้วยตัวท่านเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านมีและใช้เพื่อการบริการ/สินค้านี้ด้วย และท่านได้ให้การรับรองว่า ท่านจะใช้การบริการ/สินค้าภายใต้กฎหมาย หรือท่านต้องปฏิบัติตามโดยชอบด้วยกฎหมายและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย และท่านจะใช้การบริการ/สินค้านี้ในท้องที่หรือประเทศที่อนุญาตให้ใช้ซึ่งการบริการ/สินค้านี้โดยไม่ผิดกฎหมายท่านนั้น

ท่านจะต้องไม่ใช้การบริการ/สินค้านี้ในระหว่างการขับขี่ หรือควบคุมยานพาหนะใดๆ หรือรบกวนต่อการขับขี่ หรือควบคุมยานพาหนะนั้นๆ โดยการบริการ/สินค้านี้อาจจะไม่สามารถใช้งานในทุกขณะหรือทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่โดยการบริการ/สินค้านี้ไม่ได้มีเจตจำนงเพื่อการใช้งานในทางลบหรือเป็นส่วนหนึ่ง หรือเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตาย การได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นอันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ไม่แน่นอน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดแต่อย่างใด ทั้งนี้ การใช้บริการ/สินค้าในด้านลบ หรือไม่สมควร ยังรวมถึงการใช้งานทางด้านการทหาร อาทิ อุปกรณ์นำทางเครื่องบิน หรือการสื่อสารการควบคุมทางอากาศ อุปกรณ์นำทางในการเดินเรือ การเดินป่า การไต่เขา หรือการเดินทางแบบทุรกันดารใดๆ และท่านต้องตระหนักว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อาจจะมีค่าความไม่ถูกต้องได้ และบริษัทฯ ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่า จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ได้ รวมถึงการรับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นำเชื่อถือ หรือทันทีที่ท่านต้องการข้อมูลผ่านการใช้งานการบริการ/สินค้า เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นเป็นการให้ข้อมูลซึ่งมีความหลากหลายของแหล่งข้อมูลหรือเป็นการให้ข้อมูลโดยบุคคลอื่นเพื่อการใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมถึงผู้ให้ข้อมูลใดๆ ยังไม่ถือว่าการให้ข้อมูลจากการบริการ/สินค้านี้เป็นการให้การแนะนำ การชี้ชวน รับประกัน หรือรับรองข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์ซ่อมแซมยานพาหนะ ศูนย์ยกลากยานพาหนะ ศูนย์แท็กซี่ หรือศูนย์เช่ายานพาหนะใดๆ ด้วย ทั้งนี้ การบริการ/สินค้านี้ รวมทั้งข้อมูลและการใช้งานการบริการ/สินค้านี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ทุกภาษา และอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามหากท่านนำการบริการ/สินค้านี้ไปใช้งานหรือการเข้าถึงการบริการ/สินค้าอย่างใด ๆ แล้ว ท่านมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในท้องที่ พื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ ด้วย

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี ซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ได้พยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ/สินค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการบริการ/สินค้านี้ รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้าและการใช้งานการบริการ/สินค้านั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัยและการตัดสินใจของท่านเอง ดังนั้น ท่านยินดีที่จะรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ให้โดยการบริการ/สินค้านั้นนั้นอาจจะไม่ถี่ถ้วนแต่เป็นไปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และการบริการ/สินค้า รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้าและการใช้งานการบริการ/สินค้านี้ ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และบริษัทฯ ไม่มีควมรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้หรือแสดงโดยการบริการ/สินค้าอย่างใดๆ และไม่ถือว่าเป็นไปเพื่อการให้การรักษาทางการแพทย์ หรือการให้คำแนะนำใดๆ โดยแพทย์ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเดินทางของท่าน หรือท่านเห็นว่าท่านควรได้รับคำแนะนำทางการแพทย์อย่างใดๆ เอ ดับเบิลยู พี ซี เห็นควรให้ท่านติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ทันที และหากท่านต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ครอบคลุมท่านทำการติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด หรือโทรหาหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า การบริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงโดยการบริการ/สินค้านั้น อาจจะถูกให้ข้อมูล หรือจัดให้มีโดยบุคคลภายนอก ดังนั้น เอ ดับเบิลยู พี ซี ไม่สามารถให้การรับรองใน เนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า การบริการ หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ และท่านต้องพิจารณายอมรับซึ่ง เนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า การบริการ หรือข้อมูลนั้นๆ ด้วยตัวท่านเอง

ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้การบริการ/สินค้าเพื่อนำส่งข้อมูล หรือข้อความ ที่เป็น (1) การผิดกฎหมายที่ท่าน หรือบริษัทฯ ถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม (2) อนาคต รุกราน คุกคาม ช่มชู้ หมิ่นประมาท การรุกรานสิทธิส่วนบุคคล (3) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นๆ (4) การปลอมแปลง (5) การบรรจุหรือส่งผ่านไวรัสไปยังโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้นำการบริการ/สินค้าไปใช้ในการตั้งห้ามดังกล่าว ท่านตกลงและยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ว่า ท่านจะให้ความคุ้มครองและปกป้องบริษัทฯ ไม่ให้ถูกบุคคลภายนอกใดๆ มาเรียกร้องสิทธิอันเนื่องจากการกระทำที่ต้องห้ามของท่านอย่างสิ้นเชิงแต่เพียงผู้เดียว

การบริการ/สินค้านี้จะสื่อสารและให้ข้อมูลผ่านเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงการแก้ไขซึ่งจุดบกพร่อง (bug fixes) การเพิ่มเติมข้อมูล (patches) การใช้งานเพิ่มเติม (enhanced function) หรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งระบบเครือข่าย (new versions) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเปิดให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติ ท่านรับทราบว่าโทรศัพท์ของท่านอาจจะถูกปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ/สินค้าด้วย

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู ที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ

ท่านรับทราบว่าการใช้บริการ/สินค้านี้อาจจะต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อความ การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย และ/หรือ ข้อมูลพื้นที่ (GPS) (เรียกรวมว่า “การเชื่อมต่อการบริการเคลื่อนที่” (Mobile Service Connectivity)) เพื่อให้สามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนได้ ดังนั้น หากท่านจะต้องทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านรองรับ การเชื่อมต่อการบริการเคลื่อนที่ด้วยท่านจึงจะสามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากการบริการ/สินค้าได้ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากการบริการ/สินค้าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้เกิดการรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่การบริการ/สินค้านั้นถูกลดประสิทธิภาพ ถูกห้าม ถูกบงกช หรือไม่แสดงซึ่งการเชื่อมต่อการบริการเคลื่อนที่นั้น และนอกเหนือจากเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ท่านรับทราบว่าจะต้องผูกพันในบรรดาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ปรากฏบนการบริการ/สินค้า รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงเพิ่มเติมด้วย

บรรดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ อัตรา ค่าบริการ หรือภาษีใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการมี/ใช้ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อความหรือข้อความที่อาจจะต้องใช้กับการบริการ/สินค้า เนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศ การใช้งานในต่างประเทศ การเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมต่อเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้เว็บไซต์ การดึงข้อมูลออกมาจากเว็บไซต์ การส่งข้อความ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อบรรดาค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นแต่เพียงผู้เดียว

การเปลี่ยนชื่อทางการของยารักษาโรค

หน่วยงานในทางระหว่างประเทศ (ที่ไม่ระบุชื่อทางการ) (International Nonproprietary Names (INN)) ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการบ่งชี้ข้อมูลทางเภสัชกรรม หรือองค์ประกอบของยารักษาโรค ซึ่งหน่วยงาน INN ในแต่ละแห่งนั้นมีชื่อทางการที่เป็นที่รู้จักในทางสากล ทั้งนี้ เภสัชกรอาจจะนำใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน INN ในท้องถิ่นๆ เพื่อระบุถึงยารักษาโรคได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ยารักษาโรคนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคในท้องถิ่นๆ ด้วย และบริษัทฯ ขอย้ำอีกครั้งว่า ข้อความที่ปรากฏบนการบริการ/สินค้านี้อาจจะไม่ถี่ถ้วน แต่เป็นไปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และการบริการ/สินค้า รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า และการบริการผ่านการบริการ/สินค้า อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้หรือแสดงโดยการบริการ/สินค้าอย่างไร และไมถือว่าเป็นไปเพื่อการให้การรักษาทางการแพทย์ หรือการให้คำแนะนำใดๆ โดยแพทย์ทั้งสิ้น

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู ที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ขอแจ้งแก่ท่านว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเอกสาร การบริการ/สินค้า การบริการ รวมถึงการบริการ/สินค้าและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/สินค้าเป็นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และถูกคุ้มครองและสงวนสิทธิภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรประเทศไทย รวมถึงสนธิสัญญาใดๆ ในทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนการบริการ/สินค้าที่ไม่ได้ถูกจัดทำโดยบริษัทฯ หรือเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ แล้ว ก็ยังคงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองทางทรัพย์สินปัญญาและสงวนสิทธิโดยของเจ้าของข้อความนั้นๆ ตามกรณี

ทั้งนี้ สิทธิบริษัทฯ นั้นยังครอบคลุมถึงรูปแบบ/ลักษณะของหน้าจอ ข้อความ การจัดวาง หรือรวมถึงสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/สินค้าอย่างทั้งสิ้น และท่านไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แสดง จำหน่าย ส่งต่อ หรือนำส่งซึ่ง “รูปแบบ (formatting)” ของเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ การขาย การให้ใช้ การก่อให้เกิดงานใหม่ หรือการใช้ซึ่งข้อความ เครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการดำเนินการอย่างใด ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การแสดงผลข้อมูล การก๊อปปี้ข้อมูลโดยการบริการ/สินค้านี้ หรือข้อมูลที่คัดค้น หรือรวบรวม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการผนวก การเรียบเรียงให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือการจัดหมวดหมู่ เว้นแต่ มีการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านให้การตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลภาษาย้อนกลับ (ในทางคอมพิวเตอร์) การทำซ้ำ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการเข้าถึงซึ่งแหล่งของรหัสข้อมูล ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล เอกสาร หรือเทคโนโลยีใดๆ รวมถึงการบริการ/สินค้า หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า หรือข้อมูลที่บรรจุในการบริการ/สินค้านั้นด้วย ซึ่งการกระทำนั้นถือว่าการรบกวน/ละเมิดสิทธิของบริษัทฯ และท่านอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและบรรดาค่าเสียหายอย่างสิ้นเชิง

การปฏิเสธซึ่งการรับประกัน

การบริการ/สินค้านี้ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า และข้อมูลที่ปรากฏในการบริการ/สินค้า (รวมถึงโปรแกรมการใช้งาน (applications) การบริการ แผนที่ การให้บริการทางโทรศัพท์ ข้อมูลการท่องเที่ยว การแปลข้อมูล ข้อมูลอ้างอิงอื่น (เช่น พจนานุกรมยารักษาโรค เบอร์โทรฉุกเฉิน ข้อมูลสถานพยาบาล) ข้อมูลการบิน รายละเอียดค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทน ภาพ ข้อความ หรือการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และวิธีการในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นไปเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เกี่ยวกับการแนะนำใดๆ ในทางการแพทย์ และ

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู ที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องด้วยตัวของท่านเอง ทั้งนี้ การบริการ/สินค้า รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ/สินค้า ข้อมูล และสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ/สินค้านั้นสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะโดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า และการบริการ/สินค้าจะให้ข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้การรับประกันหรือรับรอง (ทั้งโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถนำไปใช้เพื่อทางการค้า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆ หรือปราศจากซึ่งไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ และบริษัทฯ จะไม่ให้การรับรอง (ทั้งโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ว่าข้อมูลที่ปรากฏในการบริการ/สินค้า หรือโปรแกรมการใช้งานใดๆ นั้น มีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือสมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอปฏิเสธในความรับผิดชอบเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือการไม่กระทำใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริการ/สินค้านั้นจะปราศจากการรวบรวมน ความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบของการบริการ/สินค้า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทำให้การบริการ/สินค้านั้นปราศจากไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ที่ทำให้การปฏิเสธความรับผิด การไม่ให้การรับรองหรือการรับประกัน (โดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ข้างต้นไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วนั้น ท่านยอมรับว่าท่านสละสิทธิที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้น และไม่ใช้ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือข้อยกเว้นนั้นๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

ภายใต้สิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อจำกัดในการรับผิดว่า ท่านจะต้องให้ความคุ้มครองและป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ถูกเรียกร้องสิทธิจากบุคคลภายนอกในบรรดาความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าสินไหมทดแทน หรือสิ่งใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างไรก็ตามที่เกิดจากเหตุโดยตรง โดยอ้อม เหตุต่อเนื่อง ความรับผิดในเชิงลงโทษและเหตุพิเศษ รวมถึงความเสียหายหรือลดลงซึ่งกำไร การเสียข้อมูล ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายหรือผลกระทบในทางการค้าอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน การเข้าใช้ การไม่สามารถเข้าใช้ซึ่งการบริการ/สินค้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ/สินค้า รวมถึงข้อมูลใด ๆ สิ่งใดที่เชื่อมโยงถึงการบริการ/สินค้าหรือข้อมูลนั้นๆ รวมถึง ความล้มเหลว การไม่สามารถใช้งาน ความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาท และการไม่รู้ของบริษัทฯ ในกรณีที่บุคคลใดๆ ได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ที่ทำให้การจำกัดความรับผิดข้างต้นของท่านไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วนั้น ท่านตกลงที่จะให้ความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 10 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง ไม่ว่าจะความรับผิดจะเกิดจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างไรก็ตามกรณี

การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิง

เพื่อความสะดวกของท่านบรรดา การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงที่นำมาใช้ในการบริการ/สินค้านี้ บริษัทฯ อาจจะนำมาจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นที่รับรู้เป็นการทั่วไปจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นๆ (top level domain

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี ซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

name) อย่างไรก็ตามข้อความ และข้อมูลของบุคคลภายนอกนั้นๆ จะไม่มีการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ก่อนจากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่การรับรองในบรรดาความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือครบถ้วนสมบูรณ์ในบรรดาข้อมูลของการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงนั้นๆ และปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการข้างต้นอย่างสิ้นเชิง

ในการเข้าใช้ซึ่งการบริการ/สินค้านี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และเข้าผูกพันซึ่งข้อกำหนด หรือนโยบายที่มีผลบังคับใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ซึ่งการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงนั้นๆ ด้วย

สิทธิส่วนบุคคล

เอ ดับเบิลยู พี ซี เชื่อว่า ข้อมูลเฉพาะใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม และบริษัทฯ ให้คำรับรองว่าจะให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลับของท่าน โดยบริษัทฯ จะให้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวและป้องกันข้อมูลด้วยความระมัดระวังอย่างสูงที่สุด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดได้จัดให้มีขึ้น ซึ่งสำหรับการบริการ/สินค้านี้ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่จะจูงเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ทำให้ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ร้องขอมาจากท่านเพื่อใช้สำหรับการบริการ/สินค้านี้เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เว็บไซต์ใดๆ ได้มีการอ้างอิงไว้ในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้หมายความรวมถึงการบริการ/สินค้านี้ด้วย ทั้งนี้ ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสามารถทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ โดยที่ไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และท่านยังคงใช้งานการบริการ/สินค้าต่อไปให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับ และผูกพันซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ดังนั้น ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และหากท่านไม่ยอมรับบริษัทฯ ถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้การบริการ/สินค้าต่อไป

สำหรับการใช้งานในการบริการ/สินค้า ท่านตกลงที่จะให้บริษัทฯ ทำการรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้และตามที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการส่งข้อความหรือการบริการผ่านการบริการ/สินค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการภายนอก แต่ภายใต้วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้งาน หรือการบริการที่ท่านร้องขอผ่านทาง การบริการ/สินค้า หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการตอบข้อซักถามให้แก่ท่าน หรือเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการภายนอก ถูกตั้งคำถามถึงเท่านั้น

ดังนั้น เกี่ยวเนื่องกับการบริการ/สินค้านี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่านที่รวบรวมมา แล้วนำมาบรรจุลงในการบริการ/สินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการ/สินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบ

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู ที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

(cookies) (ข้อความที่ปรากฏในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน) เพื่อในการนี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบนั้นโดยการปิดระบบการใช้ในเบราว์เซอร์ (browser) ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องระมัดระวังว่าการปิดระบบเพื่อใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบนั้น อาจส่งผลกระทบต่อข้อความ หรือการโปรแกรมการใช้งานของการบริการ/สินค้าได้ โดยการรวบรวมข้อมูลนั้น ครอบคลุมถึงชื่อสกุล อีเมล เลขกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบการปฏิบัติการและประเภทด้วย ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นไปเพื่อทำให้ท่านสามารถใช้งานการบริการ/สินค้า และสามารถเข้าถึงข้อความและการบริการของการบริการ/สินค้าได้

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ระบบของกูเกิ้ล (Google) หรือเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นโดยกูเกิ้ล (Inc.'s Google Analytics and FollowAnalytics, Inc.'s FollowAnalytics software and services) ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการใช้ข้อมูลของบุคคลนั้นๆ ผ่านเว็บไซต์ด้วย โดยการใช้เครื่องมือนี้เป็นไปเพื่อการควบคุมผู้ใช้งานในการบริการ/สินค้า หรือการจัดทำรายงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในทางการค้าของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น เช่น เพื่อการพัฒนาการใช้งานที่ท่านจะได้รับจากบริษัทฯ การปรับปรุงและพัฒนาซึ่ง การบริการ/สินค้า และส่วนประกอบใดๆ หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ และเพื่อการใช้งานในการบริการ/สินค้าท่านตกลงที่จะใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้งานซึ่งเครื่องมือนี้ได้ ซึ่งนโยบายนี้อาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยกูเกิ้ลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เขตอำนาจศาล และกฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้ถือว่าฉบับภาษาไทยนั้นถูกนำมาใช้ และให้ถือว่ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับเงื่อนไขฉบับนี้คือกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าการดำเนินคดีทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการใช้การบริการ/สินค้านี้ (หรือการไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ) หรือส่วนเกี่ยวเนื่องใดๆ ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

ทั้งนี้ ท่านอยู่ภายใต้การบังคับของเขตอำนาจศาลนั้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการใช้การบริการ/สินค้านี้

ในกรณีที่ข้อกำหนด เนื้อหาของเงื่อนไขฉบับนี้ ถูกพิจารณาโดยศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้ ท่านตกลงว่าจะกระทำการขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนด หรือเนื้อหาฉบับนี้สามารถปฏิบัติต่อไปได้ และให้ถือว่าข้อกำหนดและเนื้อหา

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี ซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

นั้นยังคงมีผลตามเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ การสิ้นผลซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดและเนื้อหาในส่วนอื่นๆ แต่อย่างใด

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การใช้งานซึ่งการบริการ/สินค้านี้ ท่านจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของการบริการ/สินค้าภายใต้กฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้องกับเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช่ หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำ ซึ่งการบริการ/สินค้า เว้นแต่ จะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมายของไทยแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะท่านจะต้องไม่ใช่ หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำซึ่งการบริการ/สินค้า (ไปในชาติ หรือถิ่นอาศัย) ไปสู่ประเทศใดๆ ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ดังนั้น ภายใต้การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ท่านให้การรับรองและรับประกันว่าท่านไม่อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือเป็นผู้มีสัญชาติ หรือมีถิ่นอาศัยของประเทศใดๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำซึ่งการบริการ/สินค้า

ท่านรับทราบ และตกลงว่า ผู้จัดจำหน่ายการบริการ/สินค้านี้อาจจะเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย หากท่านได้ยอมรับซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว โดยผู้จัดจำหน่าย การบริการ/สินค้า ภายนอกนั้นจะมีสิทธิ (และให้ถือว่ายินยอมรับสิทธิ) เพื่อให้เงื่อนไขฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้ด้วย

ทั้งนี้ หัวข้อที่นำมาใช้ในเงื่อนไขฉบับนี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ถือว่าส่งผลกระทบต่อการศึกษาซึ่งเงื่อนไขฉบับนี้ แต่อย่างใด

แผนความคุ้มครอง และเกี่ยวกับบริษัทฯ

แผนการรับประกันภัยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ซึ่งแผนการรับประกันภัยนั้นให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกสัญชาติ เพื่อให้ท่านสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้รายละเอียดการรับประกันอย่างครบถ้วน ท่านควรดำเนินการศึกษาจากจดหมายการยืนยันให้ความคุ้มครอง หรือกรมธรรม์ประกันภัย (ตามกรณี) เอ ดับเบิลยู พี ซี เป็นผู้รับมีสิทธิในการผลิตและเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับแผนความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ นั้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) และท่านจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากการที่บริษัทฯ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) ไม่ว่าในกรณีใด

เมื่อท่านได้ทำการดำนองการบริการ/สินค้า หรือช่องทางทางการซื้อแผนความคุ้มครองประกันภัยใดๆ จากบริษัทฯ ถือว่าท่านนั้นประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกันภัย การร้องขอความคุ้มครองนี้ให้ถือว่าถูกร้องขอจากท่านไปยังผู้รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธ หรือตอบรับการร้องขอจากท่าน หรือความคุ้มครองของท่านอาจจะไร้ผลหรือโมฆะ

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

และถือเสมือนว่าไม่มีผลบังคับใช้ได้ ถ้าคุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะให้การรับประกันภัยได้ ทั้งนี้ รวมถึงข้อเท็จจริงใดๆ ที่หากให้การรับประกัน ให้ประโยชน์ หรือการบริการใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หรือการดำเนินธุรกิจแล้วจะก่อให้เกิด (1) การผิด/ฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการกีดกันทางการค้า การห้ามส่งออก หรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หรือ (2) อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการกีดกันทางการค้า การห้ามส่งออก หรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อลีนซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners)

ข้อพึงระวัง

แผนความคุ้มครองประกันภัยประกอบไปด้วย สิทธิประโยชน์ของการเอาประกันภัย (ซึ่งอาจจะรวมถึงการทุพพลภาพ และ/หรือ การรับประกันสุขภาพ) ที่ครอบคลุมในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ แผนความคุ้มครองนี้อาจจะซ้ำซ้อนกับการประกันภัยที่ท่านมีอยู่จากการประกันภัยเกี่ยวกับยานยนต์ บ้าน บ้านเช่า สุขภาพ ชีวิต ความรับผิดชอบบุคคล หรือประกันภัยอื่นๆ หรือความคุ้มครองประเภทอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ท่านดำเนินการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยของแผนความคุ้มครองนี้ควบคู่ไปกับประกันภัยอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่ ทั้งนี้ การประกันตามแผนความคุ้มครองนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ท่านซื้อการบริการ/สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ และท่านพึงระลึกเสมอว่าบุคคลที่ขายการบริการ/สินค้า หรือผู้ประกอบธุรกิจอาจจะให้การอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนความคุ้มครองประกันภัย อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตเพื่อขายแผนความคุ้มครองประกันภัย หรือตอบคำถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือว่าเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองประกันภัยนี้กับประกันภัยที่ท่านมีอยู่แต่อย่างใด

เงื่อนไขปรับปรุงล่าสุด และมีผลบังคับใช้เมื่อ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

© 2018 AWP. ห้ามบุคคลใดๆ ใช้ นำไปใช้ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเงื่อนไขและการบริการ/สินค้าในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือในทางที่ไม่ชอบ ทั้งนี้ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิทั้งหมดและจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนกระทำการใดๆ